



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม**  
**เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ**  
**ป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ**

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.เสนอและกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

เพื่อสนับสนุนในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองกุ่ม จึงขอประกาศมาตรการป้องกันและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ ป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับและประชาชน โดยทั่วไปเกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จะมีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทาง สาธารณะตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการกำกับดูแล เรื่อง การติดป้าย โฆษณาบนทางสาธารณะปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยจะมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส หากพบว่า เจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลเรื่องดังกล่าวละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือรับผลประโยชน์จากผู้ติดตั้งป้ายโฆษณา ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จัดช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใด ที่รुकล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม <https://www.nongkum.go.th> หรือทาง Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม หรือทางโทรศัพท์/ โทรสารหมายเลข ๐๓๔-๖๗๘๒๔๔ หรือทาง E-mail : [Nongkum\\_๘๐@gmail.com](mailto:Nongkum_๘๐@gmail.com) หรือส่งทางตู้แสดง ความคิดเห็น/ผู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคาร

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นายธงชัย อินทร์ประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม